

# คู่มือออนไลน์

(24 กุมภาพันธ์ 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่ไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณสุวิรา เกิดวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2509 เวลา 07.40 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คุณสุวิรา เขียนมาถามคำถามเดี๋ยวดังนี้ครับ ทำงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ + โปรโมชัน อยากทราบว่า ดวงชะตาของตัวเอง หน้าที่การงาน การเงิน โชคลาภ จากนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง จะโดนออกจากงานไหม เพราะที่ทำงานจะลดคน อายุมากแล้วจะหางานใหม่มันยาก ลงทุนสักอย่างแนวไหนจะดีกับดวงชะตา จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับมันล่ะ

ก่อนอื่นขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณก่อนนะครับ

งานที่คุณสุวิราทำอยู่ขณะนี้ นั่น ก็ตรงกับพื้นชะตาเดิมของคุณ กล่าวคือ ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณจะต้องทำงานสัมพันธ์กับการเครื่องมือสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ การขีดเขียน ความคิดสร้างสรรค์ เหล่านี้เป็นต้น

แต่จุดอ่อนในเรื่องนี้ของดวงชะตาของคุณ ก็เป็นตัวทำให้คุณไม่สามารถไปถึงความสำเร็จสูงสุดได้ เวลาทำท่าว่าจะสำเร็จสูงสุด ก็ถูกดึงกลับลงมา

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความที่ คุณเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาจนเกินไป เป็นตัวบั่นทอน ทำให้รายได้จากงานทำพลอยลดลงไปด้วย

และทำให้เจ้านายของคุณอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสนับสนุนคุณเท่าไรนัก บางครั้งก็ดูเหมือนจะดี แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยดี เอาแน่ไม่ค่อยได้

หากคุณจะปรับตัวให้นุ่มลงสักนิด พูดจาให้อ่อนลงสักหน่อย รู้จักเอาใจเจ้านายบ้าง ก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้

ถามถึงเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า การเงินในช่วงนี้ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนัก คุณคงจะต้องอดทนรอไปอีกสักนิด จนถึงประมาณกลางปีพ.ศ. 2562 หรือประมาณอีก 2 ปี

คิดว่าการเงินในช่วงนั้น น่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ถามว่า จะโดนออกจากงานหรือไม่ เพราะที่ทำงานกำลังจะลดคน ซึ่งเป็นแนวโน้มของออฟฟิศเกือบทุกแห่งในประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างจะฝืดเคือง

ผมจึงลองตรวจดวงชะตาของคุณไปในอนาคต เพื่อจะดูว่า จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณหรือไม่ ก็พบว่า คุณยังไม่มีเกณฑ์ที่จะถูกให้ออกจากงาน เพียงแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องรายรับที่อาจจะมีปัญหาบ้าง และอาจจะมีปัญหากับเจ้านาย หรือ หัวหน้างานของคุณ แต่ก็คงจะไม่ร้ายแรงนัก

สาเหตุที่ทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลในเรื่องนี้ ก็เพราะพื้นเพของคุณเป็นคนที่นั่งเงียบ เกรียด คิดมาก และมักจะคิดเป็นทุกข์ไปก่อนเหตุการณ์จริงจะเกิด ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลดังกล่าว

จึงขอแนะนำให้คุณผ่อนคลายความเครียดไว้บ้าง ด้วยการออกกำลังกาย และ สวดมนต์ หรือ นั่งเงียบๆ ทำใจนิ่งๆ ก็คงจะพอช่วยได้บ้าง

คำถามของคุณที่ว่า จะลงทุนทำอะไรสักอย่างนั้น ผมไม่แนะนำครับ เพราะดวงชะตาของคุณไม่เหมาะที่จะลงทุนทำอะไรใหม่ๆ แต่น่าจะทำงานรับจ้างแบบเป็นขั้นๆ ไปจะดีกว่า

หวังว่าจะเป็นแนวทางให้คุณตัดสินใจได้นะครับ

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สุวิรา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [tmathipti@gmail.com](mailto:tmathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ มีคิวเหลืออีกแค่ 2 คิว หากท่านผู้อ่านถามมาในตอนี้ ก็น่าจะตอบได้เร็ว ไม่ต้องรอนานครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ สิงห์ชรา ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

